

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนตรี แสนขวา	ประธานสภาฯ อบต.	มนตรี แสนขวา	
๒	นางดวงใจ คำภูนอก	รองประธานสภาฯ อบต.	ดวงใจ คำภูนอก	
๓	นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๑	เมธาวัฒน์ แก่นท้าว	
๔	นางสังเวียน โยธายุทธ	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๓	สังเวียน โยธายุทธ	
๕	นายเพลิน แก้วชมพู	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๔	นายเพลิน แก้วชมพู	
๖	นางยุวดี ชนะพล	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๕	ยุวดี ชนะพล	
๗	นายวรเชษฐ์ สืบพันธุ์	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๖	วรเชษฐ์ สืบพันธุ์	
๘	นางวิสัย บุตรเลน	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๘	วิสัย บุตรเลน	
๙	นางสาวอรนุช กุละนาม	เลขานุการสภาฯ อบต.	อรนุช กุละนาม	เลขานุการ สภาฯ

จำนวนผู้มาประชุม

๘ คน

จำนวนผู้ไม่มาประชุม

๑ คน(นางละมัย ทรัพย์สมบัติ/สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายตรีชนนท์ แสนอุบล	นายก อบต.คอนสวรรค์	ตรีชนนท์ แสนอุบล	
๒	นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	รองนายก อบต.คอนสวรรค์	บุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	
๓	นายวินลอง มุทาพร	เลขานายก อบต.คอนสวรรค์	วินลอง มุทาพร	
๔	นายสุเมธ ชินพร	หัวหน้าสำนักปลัด	สุเมธ ชินพร	
๕				
๖				
๗				
๘				
๙				
๑๐				

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายมนตรี แสนขวา องค์ประชุมครบ แจ้งผู้ไม่มาประชุมจำนวน ๑ คน นางละมัย ทรัพย์สมบัติ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ และให้เลขานุการสภาฯอ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ

นางสาวอรุณช กุละนาม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เนื่องจากมีข้อราชการ/โครงการกิจกรรมสาธารณะที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวมเพื่อให้สภาพิจารณาแต่ไม่อยู่ในสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้ขออนุมัติต่อนายอำเภอวานรนิวาสเพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยได้รับอนุมัติตามที่ขอ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ที่ สน ๐๐๒๓.๒๐/๓๗๑๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้ออกประกาศอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนก) ประธานสภาฯจึงได้ออกหนังสือนัดประชุมสภาฯในวันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๕)

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมนตรี แสนขวา -ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารแจ้งข้อราชการเพื่อให้ที่ประชุมทราบ

นายตรีชนนท์ แสนอุบล ขอแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่ง
นายกองต. นายช่างโยธา ขออนุญาตให้เจ้าตัวรายงานตัวต่อสภาฯ

นายธีรศักดิ์ ภูกัน เรียนประธานสภาฯ กระผมชื่อ นายธีรศักดิ์ ภูกัน นายช่างโยธา ย้ายมาจากจังหวัด
นายช่างโยธา อุบลราชธานี ได้ย้ายมาใกล้บ้าน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลคอนสวรรค์ ครับ

ประธานสภาฯ กล่าวคำต้อนรับในนามตัวแทนฝ่ายสภาฯ ด้วยความยินดี เนื่องจากนายช่างคนเดิมย้าย
ไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่ เพราะนายช่างมีความสำคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในชุมชนมาก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)

นายมนตรี แสนขวา เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามเอกสารที่ได้ส่งพร้อมหนังสือ
ประธานสภาฯ นัดประชุมแล้วนั้น มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้แจ้งที่
ฝ่ายเลขา หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

นายมนตรี แสนขวา -ไม่มี-
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ การโอนงบประมาณ(ตั้งรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) -โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.คอนสวรรค์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	เชิญนายกแถลงต่อสภาฯ
นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกอบต.	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้ตรวจสอบงบประมาณเงินเหลือ จ่ายจากรายการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับความต้องการ/ความจำเป็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งบาง รายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ใช้ จ่ายเงินเหลือจ่ายโอนมาเพิ่มเติม/ตั้งรายการใหม่ตามความจำเป็น ขออนุญาตให้ปลัด และผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ
ปลัด อบต.	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอน ลด ที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น(ตามบัญชีรายละเอียดการโอน)
นายสุเมธ ชินพร (หัวหน้าสำนักปลัด/รท.ผอ.ช่าง)อาคารอเนกประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นห้องประชุมสภาตามทีสภามีความ	การโอนตั้งรายการใหม่ตามรายการดังกล่าวข้างต้นโครงการปรับปรุงต่อเติม ต้องการให้มีห้องประชุมที่เป็นสัดส่วนเพื่อใช้ในการประชุมสภาเพราะปัจจุบันได้ใช้ห้อง ประชุมใหญ่ซึ่งบางครั้งมีการประชุมต่าง ๆ ตรงกัน กองช่างจึงได้ออกแบบและประมาณ การราคาตามวงเงินงบประมาณที่มีจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมากจะเป็นโครงสร้าง หลักก่อนส่วนการตกแต่งและอุปกรณ์ภายในค่อยเพิ่มเติมภายหลัง ก่อปูน/ใส่กระจก ด้านบน พื้นปูกระเบื้อง ยกพื้นให้สูงขึ้นจากเดิม(รายละเอียดตามแบบ อบต.คอนสวรรค์ กำหนด) -รายการโอนตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์อบต.คอนสวรรค์ ๕๐๐,๐๐๐บาท โอนลดจาก แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	-สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑	-สอบถามรายละเอียดพื้นเดิมจะใช้วัสดุอะไรครับ
นายช่างโยธา	ตามรายละเอียดประมาณการจะเป็นการปูกระเบื้องครับ
นายวรเชษฐ์ สืบพันธุ์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒	สอบถาม พื้นจะยกระดับประมาณเท่าไรครับ

นายช่างโยธา	ตามรายละเอียดประมาณการไว้ ๕๐ เซนติเมตรครับ
ที่ประชุมสภาฯ	ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการและซักถามกันพอสมควร
ประธานสภาฯ	-สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ	หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมสภาฯ	มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ประธานสภาฯ	อเนกประสงค์อบต.คอนสวรรค์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ	ขอพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะเริ่มประชุมต่อ ในเวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	พัก-รับประทานอาหารกลางวัน-
นางสาวอรุณช กุละนาม เลขานุการสภาฯ	-ได้เวลาประชุมต่อในช่วงบ่ายเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบองค์ประชุมครบจึง เชิญประธานสภาฯดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภาฯ	๕.๒ การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ -โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตำบลคอนสวรรค์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกอบต.	เชิญนายกแถลงต่อสภาฯ
ปลัด อบต.	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลได้ใช้จ่าย หมดไปแล้ว แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจ่าย จึงขออนุมัติโอนเพิ่มรายการ ดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน จากเงินเหลือจ่ายขอ อนุญาตให้ปลัดและผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ
นายสุเมธ ชินพร หัวหน้าสำนักปลัด/รก.ผอ.ช่าง	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น(ตามบัญชีรายละเอียดการโอน)
นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ	ตามที่กองช่างได้รับมอบหมายให้สำรวจ/ประมาณราคาค่าใช้จ่ายรายการ รายการ <u>โอนเพิ่ม</u> แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน ตำบลคอนสวรรค์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐บาท (รายละเอียดตามอบต.คอนสวรรค์ กำหนด)
ที่ประชุมสภาฯ	<u>โอนลดจาก</u> แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมสภาฯ	-สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่/หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุมสภาฯ	มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพิ่ม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล คอนสวรรค์ ๕๐๐,๐๐๐ บาทจำนวน ๗ เสียง(งดออกเสียง๑เสียงประธานสภาฯ)

<p>ประธานสภาฯ นายตรีชนนท์ แสนอุบล นายกอบต.</p>	<p>๕.๓ การโอนงบประมาณ(ตั้งรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์) เชิญนายกแถลงต่อสภาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัดไม่เพียงพอต่อความจำเป็นเกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยมีพนักงานโอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งแต่ยังขาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ จากเงินเหลือจ่าย ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ</p>
<p>นางสาวอรุณช กุละนาม ปลัด อบต.</p>	<p>การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่(หมวดค่าครุภัณฑ์) หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๔ รายการ ๑.โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ชุด ๗,๕๐๐ บาท ๒.เก้าอี้สำนักงาน ๒,๕๐๐ บาท ๓.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ ๔,๐๐๐ บาท ๔.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ ๒๒,๐๐๐ บาท กองคลัง ๑ รายการ -คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล ๒๒,๐๐๐ บาท กองช่าง จำนวน ๕ รายการ ๑.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ ๒๖,๐๐๐ บาท ๒.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมติดตั้งขนาด๒๐๐๐๐ บีทียู๓๐,๖๐๐ บาท ๓.โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ชุด ๗,๕๐๐ บาท ๔.เก้าอี้สำนักงาน ๒,๕๐๐ บาท ๕.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ ๒๒,๐๐๐ บาท สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ-ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ ๒ ตัว ๑๗,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๖๓,๐๐๐ บาท โอนลด จาก แผนงานงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓๖,๐๐๐บาท/เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑๒๗,๖๐๐ บาท รวม ๑๖๓,๐๐๐ บาท</p>
<p>ที่ประชุมสภาฯ ประธานสภาฯ</p>	<p>ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการและซักถามกันพอสมควร สอบถาม/ที่ประชุม จะพิจารณาอนุมัติรายโครงการหรือจะพิจารณาทุกโครงการพร้อมกัน</p>
<p>ที่ประชุมสภาฯ นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ</p>	<p>มีมติพิจารณาอนุมัติทุกโครงการพร้อมกัน -สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่/หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ</p>
<p>ที่ประชุมสภาฯ</p>	<p>มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่(ค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๑๑ รายการตามรายการดังกล่าว จำนวน ๑๖๓,๐๐๐ บาทจำนวน ๗ เสียง(งดออกเสียง๑เสียงประธานสภาฯ)</p>

๕.๔ การขออนุมัติกันเงินเบิกข้ามปี

ประธานสภาฯ
 นายตรีชนนท์ แสนอุบล
 นายกอบต.

เชิญนายกแถลงต่อสภาฯ
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้อิงงบประมาณรายจ่ายมา
 ตั้งจ่าย รายการใหม่/เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายการ
 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อนนี้ไม่ทัน จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิก
 ข้ามปีในปีงบประมาณถัดไปอีกหนึ่งปี และขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง
 รายละเอียดต่อสภาฯ

นางสาวอรุณช กุละนาม
 ปลัด อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย
 หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้อง
 ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
 ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
- ๑.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.คอนสวรรค์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลคอนสวรรค์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการก่อสร้างหอพระพุทธรูป ๖๐,๐๐๐ บาท รวม ๗๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ
- ๑.โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ชุด ๗,๕๐๐ บาท
- ๒.เก้าอี้สำนักงาน ๒,๕๐๐ บาท
- ๓.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ ๔,๐๐๐ บาท
- ๔.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ ๒๒,๐๐๐ บาท
- ๕.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล ๒๒,๐๐๐ บาท
- ๖.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ ๒๖,๐๐๐ บาท
- ๗.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมติดตั้งขนาด๒๐๐๐๐ บีทียู๓๐,๖๐๐ บาท
- ๘.โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ชุด ๗,๕๐๐ บาท
- ๙.เก้าอี้สำนักงาน ๒,๕๐๐ บาท
- ๑๐.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ ๒๒,๐๐๐ บาท
- ๑๑.ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ ๒ ตัว ๑๗,๐๐๐ บาท รวม ๑๖๓,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมสภาฯ
 ประธานสภาฯ

ได้ร่วมกันพิจารณาและซักถามกันพอสมควร
 สอบถาม/ที่ประชุม จะพิจารณาอนุมัติรายโครงการหรือจะพิจารณาทุกโครงการ
 พร้อมกัน

ที่ประชุมสภาฯ
 ประธานสภาฯ

มีมติพิจารณาทุกโครงการพร้อมกัน
 สอบถามที่ประชุม/มีใครจะซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ
 ประธานสภาฯ
 ประธานสภาฯ

มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกข้ามปีตามรายการดังกล่าว จำนวน ๘๗๓,๖๐๐ บาท
 จำนวน ๗ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การขออนุมัติกันเงิน

(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)

<p>ประธานสภาฯ นางสาวอรุณช กุละนาม ปลัด อบต.</p>	<p>เชิญผู้เกี่ยวข้องเสนอต่อสภาฯ</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี</p> <p>โครงการก่อสร้างหอพระพุทธรูป จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ ประธานสภาฯ</p>	<p>สอบถามที่ประชุม/มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม</p> <p>มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกข้ามปี จำนวน ๘ เสียง(งดออกเสียง ๑ เสียง)</p> <p>-ขณะนี้การประชุมสภาฯ ได้ดำเนินมาจนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. และยังมีญาติเพื่อขอความเห็นชอบอีกหลายข้อ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร จึงแจ้งให้พักการประชุมสภาฯชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๓๐ น.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ นายเพลิน แก้วชมพู (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔) ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>-สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่</p> <p>สำหรับการขุดดิน ถมดิน ขอให้สมาชิกสภา ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบ</p> <p>ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีน้ำท่วม หมู่ที่ ๙ และต้องการให้พิจารณางบประมาณเพื่อก่อสร้างห้องประชุมสำหรับสภาฯ</p>
<p>นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ</p>	<p>สอบถามที่ประชุมมีอื่นเรื่องเสนอหรือไม่ หากไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุม</p>
<p>ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.</p>	

(ลงชื่อ) อรุณช กุละนาม ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรุณช กุละนาม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ตรวจถูกต้องแล้ว

เพลิน แก้วชมภู
(นายเพลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เมธาวัฒน์ แก่นท้าว
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วิสัย บุตรเลน
(นางวิสัย บุตรเลน)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-วันนี้.....ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

มนตรี แสนขวา
(นายมนตรี แสนขวา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์